



BỘ NGOẠI GIAO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

Số: 144/BNG-LS

Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kính chào Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự và Cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam, tiếp theo các thông báo về biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, xin trân trọng trao đổi như sau:

1.1. Phía Việt Nam tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ 00h00 ngày 18 tháng 3 năm 2020.

1.2. Từ 00h00 ngày 18 tháng 3 năm 2020, người nhập cảnh Việt Nam theo diện miễn thị thực hoặc Giấy miễn thị thực hoặc thị thực được cấp cho một số trường hợp đặc biệt (như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao) khi nhập cảnh Việt Nam phải có Giấy xác nhận không dương tính với vi-rút Covid-19 được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và phải được Việt Nam chấp thuận.

Các biện pháp nêu trên không áp dụng đối với người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam với mục đích ngoại giao, công vụ.

2.1. Các trường hợp nhập cảnh Việt Nam phải qua kiểm tra và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cách ly y tế phù hợp quy định hiện hành của Việt Nam.

2.2. Ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập trung hiện nay, phía Việt Nam sẽ thực hiện việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh đến từ Hoa Kỳ, các nước Châu Âu, các nước ASEAN; đồng thời thực hiện việc cách ly, giám sát y tế tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, giám sát theo nhóm đối với các đối tượng không thuộc diện cách ly tập trung.

2.3. Cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức sàng lọc các trường hợp nhập cảnh từ trên máy bay, kiểm soát về y tế tại các sân bay và xét nghiệm đối với hành khách nhập cảnh.

Kính gửi:

Cơ quan đại diện ngoại giao;
Cơ quan lãnh sự; và
Cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế
VIỆT NAM

Phía Việt Nam mong nhận được sự thông hiểu đối với quyết định khó khăn này và tin tưởng rằng với nỗ lực chung và sự hợp tác của cộng đồng quốc tế, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao gửi đến Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự và Cơ quan đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam lời chào trân trọng nhất.

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2020

